

## ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๕ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

### หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑) นายณัฐธัญชัย เปี้ยวเก็บ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาการ จังหวัดหนองบัวลำภู สพม.เลย หนองบัวลำภู (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการ ๖ ชั้น เพื่อรักษามาตรฐานรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาการ จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาการ จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นายพรศักดิ์ ทิพย์วงศ์ทอง โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง สพม.ชลบุรี ระยอง (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การเสริมสร้างคามมีวินัยของนักเรียนโดยใช้ “WINAI MODEL” โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ๒. รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ๔ ลักษณะ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต สพป.สุรินทร์ เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๙/๒๕๖๔ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางวิภา กาญจนกิง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ (ผลงานทางวิชาการ คือ ชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ๒๐๐๐๐ – ๑๓๐๕)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๔ เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข สพม.สุโขทัย (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนารูปแบบภาคีเครือข่ายความร่วมมือและหนุนเสริมโดยสหวิทยาเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย)